
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๐ 
วันศุกร�ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห�องประชุมสภา  ชั้น ๔ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รอง ป.อบจ. ปฏิบัติหน�าที่ นายก อบจ.ชร.   ประธานฯ 
  ๒.นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ  รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

๓.นายสมชาต ิ วัฒนากล�า   ผู�อํานวยการสาํนักการช*าง 
๔.นางอนงค)  เยาว)ธาน ี   ผู�อํานวยการกองคลัง 
๕.นางนภาภัณฑ)  ต*วนชะเอม  ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๖.นางศศิธร      ดวงใจประเสริฐ  ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย)สิน 

  ๗.ดร.เกียรติคุณ  จันแก*น   ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
  ๘.นายสมศักดิ์   ไชยชมภู   ผู�อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
  ๙.นายบุญสม  ฤกษ)อุดม   ผู�อํานวยการส*วนวิศวกรรมการก*อสร�าง 

๑๐.นางสาวไพรวรรณ)  อารีย)  หัวหน�าฝBายสรรหาและบรรจแุต*งตั้ง รก. ผอ.กองการเจ�าหน�าที ่
  ๑๑.นางสาวบุญญาพร  นาคนิล  หัวหน�าฝBายตรวจติดตามและประเมินผล 

๑๒.นางสาวสุพิน  สมบูรณ)ชัย  หัวหน�าฝBายการเงิน 
  ๑๓.นางสาวสายสมร  ชื่นใจ  หัวหน�าฝBายกิจการสภาอบจ. 
  ๑๔.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน�าฝBายบัญช ี
  ๑๕.นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย  หัวหน�าฝBายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม 
  ๑๖.นางสาวปราณปรียา  โพธเิลิศ  หัวหน�าฝBายงบประมาณ    
  ๑๗.นายอดิศร  กาจินา   หัวหน�าฝBายทะเบียนพัสดุฯ 
  ๑๘.นางาสาวชฎากาญจน)  สริุนทร)  หัวหน�าฝBายจัดหาพัสด ุ  
  ๑๙.นางสายใจ  ไปรเวท   หัวหน�าฝBายจัดเก็บรายได�  
  ๒๐.นายพิสษิฐพงษ)   ปHญญาอินทร)  หัวหน�าฝBายเคร่ืองจักรกล 
  ๒๑.นายไพรัช  โจลัตสาห)กุล  หัวหน�าฝBายก*อสร�างและซ*อมบํารุง 
  ๒๒.นายดรุณพัฒน)   อินดี   หัวหน�าสป.อบจ. เลขานุการ 
  ๒๓.นางสายสมร  ทิพย)โพธิ ์  หัวหน�าฝBายนิติการและการพาณิชย) ผู�ช*วยเลขานุการ 
   
ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน�าฝBายนโยบายและแผน         (ติดราชการ) 

๒.นางจิตรา  กาว ี   หัวหน�าฝBายประชุมสภาฯ   (ติดราชการ) 
  ๓.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน�าฝBายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน) (ติดราชการ)  

๔.พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน�าฝBายปMองกันฯ   (ติดราชการ) 
๕.นางรัชนี  ชูบุบผา   หัวหน�าฝBายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ติดราชการ) 
๖.นางสาวพิมณพรรธน)   จินดาขัด  หัวหน�าฝBายบริหารงานท่ัวไป  (ติดราชการ) 
 

 



๒ 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
  ๑.นายวีระยุทธ     คีลาวงค)  รอง ผอ.รร.อบจ.ชร. (แทน ผอ.รร.อบจ.ชร.) 
  ๒.นางนัธทยภรณ)  เจี่ยงเพ็ชร)  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

 (แทน ผอ.กองส*งเสริมฯ) 
  ๓.นายนราธิป     คําแก*น   นักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ (แทน หน.ฝBายพัฒนาอาชีพฯ) 
  ๔.น.ส.กัลยภัสร)   รัศสุวรรณ)  นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ (แทน ผอ.กองปMองกันฯ) 
  ๕.นายศุภกร      รุ�งคมชาญ  นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 
  ๖.นายศิริชัย      แก�วนาค   ผู�ช*วยเจ�าหน�าท่ีบริหารงานทั่วไป  

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ีนายกองค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงราย เปNนประธานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส*วนราชการ หัวหน�าฝBายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
ประธานฯ  สําหรับการประชุมวันน้ี เปNนการประชุมคณะผู�บริหาร หัวหน�าส*วนราชการ ผู�อํานวยการ

โรงเรียน ผู�อํานวยการกองทุกกอง หัวหน�าสํานักปลัดฯ ผอ.สํานักการช*าง หัวหน�าฝBาย ของส*วน
ราชการ อบจ.เชียงราย และผู�แทนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย ซ่ึงระเบียบวาระการ
ประชุมมี ๕ ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ�งในที่ประชุมทราบ  เน่ืองจากธนาคารกรุงไทย 
สาขาเชียงราย ได�ขอความร*วมมือองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย เร่ืองการเปOดบริการกรุงไทย
พร�อมเพย) ซ่ึงเปNนบริการหน่ึงในนโยบายของรัฐบาล National e-payment ทางธนาคารก็ได�แจ�ง
ประชาสัมพันธ)เพื่อเปNนการสนับสนุนระบบการเงินของประเทศ เปNนการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 
ลดค*าใช�จ*ายในการทําธุรกรรมทางธนาคาร ขณะนี้ก็ได�เร่ิมให�บริการแล�ว และจะได�ให�บริการแต*ละ
กอง ก็ขอความร*วมมือด�วยครับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
ประธานฯ   เปNนการประชุมคร้ังท่ี ๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ จะมีระเบียบ

วาระการประชุม ๑๒ หน�า จะขอแก�ไขในส*วนของผู�ไม*มาประชุมคือ ท*านดร.ศราวุธ                  
สุตะวงค)  ผู�อํานวยการ รร.อบจ.ชร. ติดราชการ แต*ในข�อผู�ร*วมประชุมมี นายวีระยุทธ     
คีลาวงค)  รอง ผอ.รร.อบจ.ชร. มาแทน จะขอขยับมาแทนในส*วนของ ผอ.รร.อบจ. และ
คุณนริสรินทร)  อินต]ะศิลป^ ซ่ึงอยู*กองปMองกันฯ ให�ลงในส*วนของผู�มาประชุมแทน ผอ.กอง
ปMองกันฯ เพื่อให�องค)ประชุมครบถ�วน ในส*วนอ่ืนมีท*านใดจะแก�ไขครับ 

ผอ.กองแผนฯ   ในลําดับที่ ๒๓ พิมพ) นางสาวชฎากาญจน) พิมพ)“นางสาว” ผิด และลําดับที่ ๒๔ 
นางสาวพราวศรี  เฟbcองฟู ลงตําแหน*ง หัวหน�าฝBายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม ขอแก�ไข
เปNน นักวิเคราะห)นโยบายและแผนชํานาญการค*ะ  

หน.บุญญาพร     ในส*วนของหน�า ๔ ทาง หน.บุญญาพร ได�พูดถึงบรรทัดท่ี ๒ ในส*วนของแผนเปNน
สํานักสภาวัฒนธรรมจังหวัด ขอแก�ไขเปNน “สภาวัฒนธรรมจังหวัด” และบรรทัดถัดมา 
หน*วยงานสํานักวัฒนธรรม เปNน “สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด” 

 
 
 



๓ 

 

ประธานฯ   ขอให�ฝBายเลขาฯ ดําเนินการแก�ไข มีท*านใดจะแก�ไขอีกหรือไม* การให�ความสําคัญ
ในระเบียบวาระการประชุมก็เปNนการใช�ประกอบการประเมินของหน*วยงาน เก็บเปNน
หลักฐาน ข�อมูลในการที่หน*วยงานมาตรวจสอบ เพราะฉะนั้น ความถูกต�อง สมบูรณ) จึงมี
ความสําคัญ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธาน  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ของสํานักปลัดฯ ซ่ึงจะมีอยู* ๒ เร่ือง คือ การจัดเตรียม

เอกสารเพื่อเข�ารับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และรายงานรวบรวม
เอกสาร LPA คณะทํางานได�ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ ที่ผ*านมา ขอเชิญ 
สํานักปลัดฯ ครับ 

หน.สป.  เรียนท*านประธานฯ ในส*วนของการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข�ารับการคัดเลือก
รางวัลองค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงมีเงื่อนไขและคุณสมบัติ           
ท่ีกําหนดใหม* และได�นําเสนอผู�บริหาร นาก อบจ. ก็ได�เห็นชอบที่จะให�รวบรวมเอกสาร 
หลักฐานต*าง ๆ ตามแบบ และส*งให�กับหน*วยงานส*วนกลาง ซ่ึงในข้ันตอนของการ
ดําเนินงานก็จะมี เร่ืองของรางวัล ขออนุญาตซักซ�อมความเข�าใจในเรื่องนี้ ซ่ึงได�แจ�งเวียน
ให�ทุกกองได�ทราบเบ้ืองต�นแล�ว รางวัลจะมี ๓ ประเภท คือ 

(๑)ประเภทที่ ๑ คือประเภทโดดเด*น ซ่ึงมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติขององค)กร
ปกครองส*วนท�องถ่ินที่จะเข�ารับการคัดเลือกก็คือ จะต�องได�รับคะแนนประเมิน LPA 
ประจําปi ๒๕๕๙ ไม*ต่ํากว*าร�อยละ ๘๐ และต�องเปNนองค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีได�รับ
รางวัลปi ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มาแล�ว 

(๒)ประเภทท่ี ๒ คือประเภทท่ัวไป องค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีเคยได�รับรางวัล
บริหารจัดการท่ีดีตั้งแต*ปi ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีคะแนนร�อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

(๓)ประเภทที่ ๓ คือ รางวัลสําหรับ อปท.ที่ได�ผ*านเกณฑ)ประเมินในเร่ืองของ
สถาบันการศึกษา 

สําหรับ อบจ.เชียงราย ก็อยู*ในคุณสมบัติประเภทโดดเด*น ซ่ึงเคยได�รับรางวัล             
ก็จะอยู*ในเงื่อนไขและคุณสมบัติประเภทโดดเด*น ส*วนข้ันตอนกระบวนการคือ ส*วนท่ีเปNน
เอกสารซ่ึงก็จะเปNนทั่วไป จะประกอบด�วย เรื่องของสภาพทั่วไป ข�อมูลทั่วไป ต*าง ๆ ซ่ึงใน
ส*วนนี้จะมีคณะทํางานนัดประชุมและมอบหมายแต*ละกองท่ีเก่ียวข�องรวบรวมเอกสาร 
ประเด็นที่  ๒ คือ จะต�องเสนอนวัตกรรม ๒ โครงการ ที่จะต�องมาดําเนินการ ซ่ึง
รายละเอียดของนวัตกรรม ต�องมีข�อมูลแสดงค*อนข�างเปNนวิชาการเปNนส*วนท่ีต�องปฏิบัติ
จริง จึงอยากให�ผู�บริหารเห็นว*าโครงการไหนที่จะเหมาะสมเปNนนวัตกรรม ลักษณะ
นวัตกรรมเปNนการเร่ิมใหม* คิดใหม* โดยอยู*ในอํานาจหน�าที่  ในปi ๒๕๕๙ ประเภทต*อยอด
หรือทําใหม*คงจะได�ร*วมกันพิจารณา ในส*วนของคณะทํางานฯ ชุดน้ีจะมีการประชุมคร้ัง
แรกในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเรื่องการมอบหมายภารกิจ ฝากนําเรียนผู�บริหาร 
ผู�อํานวยการกอง ได�แจ�งเวียนให�กับคณะทํางานได�เข�าร*วมประชุมเพื่อรับฟHงคําชี้แจงใน
การดําเนินการ จะเปNนการหารือในวาระต*อไปโครงการ ๒ นวัตกรรมท่ีจะให�ผู�อํานวยการ
กองหรือหัวหน�าฝBายได�เสนอแนวคิด หรือความคิดเห็นว*ามีโครงการใดบ�างที่เปNนโครงการ
หรือนวัตกรรมที่จะเข�ารับรางวัล สําหรับผมจะขอเสนอนวัตกรรมซอยซีเมนต) เดิมซ่ึงเปNน
พื้นฐานขณะน้ีได�ดําเนินการต*อยอดเปNนถนนผิวจราจรแอสฟHลท) ซ่ึงสามารถเปNนนวัตกรรม



๔ 

 

ท่ีต*อยอดจากโครงการเดิม ขอเสนอเปNนเบ้ืองต�น แต*ในส*วนของโครงการท่ี ๒ หรือ
โครงการท่ี ๓ , ๔ ท่ีจะมาร*วมพิจารณาก็ขอฝากไปพิจารณาในวาระพื่อพิจราณา 

การรายงานการรวบรวมเอกสาร LPA จะอยู*ในช*วงของการตรวจประเมินโดย
คณะทํางานจากจังหวัดประมาณเดือน พ.ค. – ก.ค. ๖๐ ในส*วนของ อบจ.ที่ผ*านมามี
แนวทางคือมีคณะทํางานที่เข�ามาทํางาน ต�นเดือนพฤศจิกายน ในการจัดเก็บเอกสาร 
เบ้ืองต�นคือทุกกองส*งเอกสารมาเพื่อให�คณะกรรมการตรวจสอบให�เหลือแต*เอกสารที่
สําคัญเปNนหลักฐาน ปiท่ีแล�วได�รับคําชมจากจังหวัดว*า อบจ.ได�จัดเก็บเอกสารค*อนข�าง
สมบูรณ) จนได�นําไปเปNนตัวอย*างให�กับ อปท.อ่ืน จะมีการประชุมอีกรอบ ในวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ จะส*งเอกสารแบบอย*าง ขอความกรุณาท*าน ผอ.กอง ได�แจ�งแนวทางให�
คณะทํางานได�พิจารณาดําเนินการ 

ได�รับแจ�งจากจังหวัดเชียงราย ว*ากรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ิน ให� อปท.
ทุกแห*ง จัดทําประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�านความสุจริตของหน*วยงานเพื่อส*งเสริม
บทบาทและให�ความสําคัญกับผู�บริหารองค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินในการบริหารงานด�วย
ความซ่ือสัตย)สุจริต โดยเฉพาะอย*างยิ่งบาทบาทในการส*งเสริมและสนับสนุนให�หน*วยงาน
ดําเนินงานอย*างมีคุณธรรมและความโปร*งใสมากข้ึน สํานักปลัดฯ ได�จัดทําประกาศ
องค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร�างคุณธรรม 
และความโปร*งใส ในการบริหารราชการขององค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ภายใต� 
“อบจ.เชียงราย ใสสะอาด” เรียบร�อยแล�ว รายละเอียดตามประกาศแจ�งเวียนให�ทุกกอง
ทราบและถือปฏิบัติ พร�อมทั้งประกาศให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบ และได�ดําเนินการส*ง
รายงานการดําเนินการให�จังหวัดเชียงรายทราบเรียบร�อยแล�ว 

ประธานฯ    ให�ผอ.สํานัก/ผอ.กองทุกกอง กําชับเจ�าหน�าที่ในสังกัดถือปฏิบัติอย*างเคร*งครัด 
หน.สป.อบจ.  ในส*วนของเอกสารที่ได�แจกให�ทุกท*านในเร่ืองของการเสนอหนังสือ ขณะนี้

รูปแบบในการเสนอหนังสือราชการ ได�ให�ท*านผู�อํานวยการกองแต*ละกอง เพื่อเปNน
ตัวอย*าง  รูปแบบที่จะดําเนินการต*อไป หลังจากลําดับของกระบวนการสร�างการเรียนรู� 
การอบรมการโต�ตอบการเขียนหนังสือ  รูปแบบในการปฏิบัติราชการอาจจะแตกต*างกัน
ไป ฉะน้ันหลังจากท่ีกองการเจ�าหน�าที่ได�จัดอบรมการใช�คอมพิวเตอร)การจัดรูปแบบ
เอกสาร ซ่ึงท*าน นายก อบจ. ก็ได�ให�แนวทางนโยบายว*าการทํางาน หนังสือราชการถือว*า
เปNนเร่ืองท่ีสําคัญ โดยเร่ิมวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เปNนต�นไป จะมีเจ�าหน�าที่ฝBาย
สารสนเทศจะเข�าไปดําเนินการตั้งรูปแบบหนังสือราชการให�แต*ละกอง ขอฝากนําเรียน
ท*านผู�อํานวยการกอง ผอ.สํานัก ช*วยแจ�งเจ�าหน�าท่ีที่เก่ียวข�องเก่ียวกับการทําหนังสือ
ราชการ ขอแจ�งเบ้ืองต�นเพื่อทราบ 

ประธานฯ  สําหรับเรื่องที่สํานักปลัดฯ ได�เสนอในวันน้ีถือว*าเปNนเร่ืองที่สําคัญ โดยเฉพาะเร่ือง 
รางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงรางวัลน้ี อบจ.เชียงราย ได�มีโอกาสได�รับมาแล�ว 
ยกเว�นปiท่ีผ*านมา ทางสํานักงานกระจายอํานาจได�มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมิน 
เปลี่ยนแปลงหัวข�อในการประเมิน คิดว*าปiนี้ทาง อบจ.เชียงราย คงมีโอกาส ในเร่ือง
หนังสือจะขอฝาก มีโอกาสได�อ*านและแก�ไขหนังสือหลายครั้ง ในการพิมพ)ผิด อยากจะให�
ตรวจทานอีกคร้ัง เพื่อไม*ให�เกิดความล*าช�าในการเสนอหนังสือราชการ ขอเชิญ ผอ.กอง
แผนและงบประมาณ ครับ 

ผอ.กองแผนฯ  ในส*วนของกองแผนฯ เรื่องได�รับการร�องเรียนจากคลินิกเซ็นเตอร) เม่ือวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ) ที่ผ*านมา เวลา ๑๒.๐๘ น. มีผู� ไม*ประสงค)จะออกนาม รถยนต)ติดตรา
สัญลักษณ) อบจ.เชียงราย หมายเลขทะเบียน กค 8814 ขับรถในลักษณะหวาดเสียว หรือ 



๕ 

 

ขับด�วยความเร็ว ปาดซ�าย ปาดขวา ซ่ึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได� ทางคลินิกเซ็นเตอร)ได�
บันทึกข�อมูลเสนอให�ผู�บริหารพิจารณาแล�ว 

  เร่ืองที่สอง เปNนเรื่องของการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ. ขอเชิญหัวหน�าบุญญาพร  

หน.บุญญาพร  ในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย  
กรณีหัวหน�าส*วนการบริหารคัดเลือกกันเอง ขออนุญาตขอหารือ และขออนุญาตในที่
ประชุมด�วยว*าสืบเนื่องมาจากประกาศติดตามและประเมินผลฯ ชุดเดิมหมดวาระเม่ือวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ จึงได�นํามาเปNนข�อหารือในที่ประชุมด�วย เดิมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ แต* งตั้ ง โดยท*านนายก อบจ.เชียงราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส*วนท�องถ่ิน เพื่อทํา
หน�าที่ในการกําหนดแนวทางและออกตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ นําข�อมูล 
ปHญหา อุปสรรคท่ีได� มาจัดทําเปNนรูปเล*มรายงานเพื่อเสนอให�ผู�บริหารได�รับทราบเปNน
ข�อมูลในการจัดทําแผนฯ ครั้งต*อไป  ซ่ึงคณะกรรมการจะมีวาระในการดํารงตําแหน*งคราว
ละ ๒ ปi ประกอบด�วยคณะกรรมการ ๑๑ ท*าน คือ อบจ.ที่คัดเลือกกันเอง ๓ คน ในสภาฯ 
ประชาคมท�องถ่ิน ๒ คน หัวหน�าส*วนราชการท่ีนายกฯ แต*งตั้ง ๒ คน ผู�ทรงคุณวุฒิที่นายก
ฯ แต*งต้ัง ๒ คน รวมถึงหัวหน�าส*วนราชการขององค)กรปกครองส*วนท�องถ่ิน คือ อบจ.              
๒ คน (กรณีคัดเลือกกันเอง) วันน้ีจึงขออนุญาตท*านประธานฯ และผอ.ทุกกอง ในวันนี้
เปNนการประชุมประจําเดือนแล�วจะคัดเลือกในวันนี้เลยหรือไม* ซ่ึงท่ีผ*านมาจะใช�มติเวียน 
ชุดที่ผ*านมาจะมี ผอ.นภาภัณฑ) ต*วนชะเอม เปNนคณะกรรมการฯ และ ผอ.สมศักดิ์                 
ไชยชมภู   เปNนคณะกรรมการ ๒ วาระแล�ว จึงอยากจะขออนุญาตในท่ีประชุมเพื่อหารือ 

ประธานฯ  ควรจะเสนอในวาระเพื่อพิจารณา 
หน.บุญญาพร  ทาง หน.ฝBายนโยบายและแผนฯ เปNนผู�จัดทําเร่ืองนี้ และวันนี้ติดภารกิจจึงขอ

อนุญาตชี้แจงในท่ีประชุมแทนค*ะ 
ประธานฯฯ  ขอยกไปในระเบียบเพื่อพิจารณาครับ 
ผอ.กองแผนฯ  ในเร่ืองของงบประมาณ ขอเชิญ หน.ปราณปรียา นําเสนอในท่ีประชุมค*ะ 
หน.ปราณปรียา  สําหรับเรื่องของงบประมาณค*าครุภัณฑ)ท่ีจัดตั้งในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ*าย

ปi ๒๕๖๐ ซ่ึงขณะนั้นได�ต้ังครุภัณฑ)ได�อ�างอิงราคามาตรฐานครุภัณฑ)ฉบับเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทั้งสิ้น ๑๙ รายการ เอกสารได�แจกให�กองท่ีเก่ียวข�องแล�ว จะมีส*วนราชการ
ท่ีเปNนเจ�าของงบประมาณอยู*  ๕ ส*วน คือ กองกิจการสภา สํานักการศึกษาฯ กองส*งเสริม
คุณภาพชีวิต สํานักการช*าง และสํานักปลัดฯ ที่เปNนเจ�าของงบประมาณที่ตั้งครุภัณฑ)ใน
ข�อบัญญัติ ปi ๒๕๖๐  ที่อิงเกณฑ)มาตรฐานเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงขณะน้ีสํานัก
งบประมาณได�ออกมาตรฐานครุภัณฑ)ฉบับใหม*คือ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ทําให�
ครุภัณฑ)หลายรายการ  มีลักษณะและราคาเปลี่ยนไป ซ่ึงได�รับการประสานจากกองพัสดุฯ 
ว*าการจัดหาต�องจัดหาตามราคามาตรฐานฉบับปHจจุบัน  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 
กองแผนฯต�องทําการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง มี ๒ กรณีด�วยกัน  

 ๑.เปNนการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงท่ีทําให�ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน มีรายการท่ี ๑ และ ๒ คือเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนังขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU ของกิจการสภาฯ และเคร่ืองปรับอากาศชนิดเดียวกันตั้งที่
สํานักการศึกษาฯ อีก ๑ เครื่อง ขณะท่ีได�ตั้งนั้น ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU แต*มาตรฐานใหม*
เปNนขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU ไม*ได�ผลิตแล�ว จะเปNน ๑๘,๐๐๐ BTU และราคาก็ลดลง                 



๖ 

 

จะเปNนอํานาจของสภาฯ ซ่ึง ๒ รายการน้ีต�องรอให�สภาฯ อนุมัติก*อน ซ่ึงกองแผนฯ ก็ได�ส*ง
วาระเพื่อบรรจุในการประชุมสภาฯ ให�สภาอนุมัติ  

๒.เปNนการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่ไม*ทําให�ลักษณะคุณภาพเปลี่ยน                
เปNนอํานาจของผู�บริหาร ซ่ึงขณะน้ีกองแผนและงบประมาณได�แก�ไขแล�ว ได�แก*รายการ            
ท่ี ๓ ถึงรายการที่ ๑๙ ตามเอกสารท่ีแจกให� และได�แจ�งเวียนให�เจ�าของงบประมาณทราบ
แล�ว รวมถึงส*วนราชการที่เก่ียวข�อง ตามหนังสือท่ี ชร ๕๑๐๐๓/ว ๒๖๓ ลว. ๒ มี.ค.๖๐ 
ซ่ึงแยกเปNน ๓ ประเด็นย*อยกรณีท่ีเปNนอํานาจของผู�บริหาร คือ  

(๑) ลักษณะปริมาณคุณภาพเหมือนเดิมแต*วงเงินลดลง ได�แก*รายการที่ ๓-๖             
ให�เจ�าของงบประมาณจัดหาตามราคาใหม*ที่ได�ปรับแก�ตามเอกสารที่ได�แจ�งเวียน  

(๒)ลักษณะปริมาณคุณภาพเหมือนเดิมแต*วงเงินเพิ่มข้ึน มี ๑ รายการคือ รายการ
ท่ี ๗ รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล�อ ของกองช*าง ซ่ึงได�ตั้ งไว� ในข�อบัญญัติ 
๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้ราคามาตรฐานครุภัณฑ)เปNน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงได�แก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงแล�ว ข้ันตอนต*อไปที่จะจัดหาเจ�าของงบประมาณต�องจัดทําบันทึก
เสนอหรือขออนุมัติผู�บริหารเพื่อโอนเงินเพิ่มเพื่อจัดซ้ือ  และตามแนวทางปฏิบัติท่ีได�แจ�ง
เวียนนั้น ในการโอนงบประมาณขอให�โอนหมวดเดียวกัน คือค*าครุภัณฑ) ท่ีดิน และ
สิ่งก*อสร�าง แต*ขณะน้ีได�ตรวจสอบแล�วยังไม*ได�มีการดําเนินการโครงการใดๆ ในข�อบัญญัติ 
แต*ถ�าเปNนในหมวดอ่ืนต�องผ*านการตรวจสอบและหารือกับผู�บริหารก*อนว*าจะสามารถโอน
หมวดใดได�หรือไม*  

(๓) วงเงินเท*าเดิม ราคาเท*าเดิม แก�ตั้งแต*รายการที่ ๘-๑๙ จัดหาได�ตามเอกสาร           
ท่ีได�แจกให�  จึงขอนําเรียนให�ทราบเพื่อการปฏิบัติเปNนไปแนวทางเดียวกัน 

ประธานฯ  ขอสอบถาม การบริหารครุภัณฑ) ซ่ึงเราจัดซ้ือเปNนจํานวนมาก กรณีที่อ�าง
มาตรฐานครุภัณฑ)ของปi ๕๘ ข�อบัญญัติจะต�องแก�ไขท้ังหมดหรือไม* 

หน.ปราณปรียา  มีท้ังหมด ๑๙ รายการ นอกน้ันเปNนราคาท�องตลาด 
ประธานฯ  ให�ดําเนินการไปตามระเบียบฯ สําหรับเรื่องการขับรถตามท่ีกองแผนฯ ได�แจ�งนั้น 

อบจ.เชียงราย เปNนองค)กรที่ใหญ*และมีบุคลากรเปNนจํานวนมาก รถที่ใช�ในราชการก็มีเปNน
จํานวนมาก เปNนเรื่องที่หัวหน�าส*วนหัวหน�าฝBายได�ระมัดระวังในการมอบหมายงานให�ใช�รถ
ในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 

หน.ไพรัช  ขออนุญาตชี้แจง เร่ืองรถ ทะเบียน กค 8814  ผมเปNนผู�ใช�รถในวันท่ี ๑๖ ช*วงเช�า 
ได�ไปร*วมประชุมรับเสด็จฯ ท่ีโรงเรียนแม*จันวิทยาคม ได�รับมอบหมายเร่ือง เวลา ๐๘.๑๕ 
น. เพื่อที่จะได�รีบเข�าประชุมให�ทันเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ประธานฯ  ขอเชิญสํานักการช*าง การออกข�อบัญญัติเพื่อเก็บค*าธรรมเนียมใดๆ 
ผอ.สํานักการช*าง  เชิญท*าน ผอ.บุญสม ครับ 
ผอ.บุญสม  สืบเนื่องจากสํานักการช*าง ได�จัดซ้ือเคร่ืองทดสอบกําลังคอนกรีตระบบดิจิตอล

ขนาด ๒๐ ตัน ขณะนี้ได�นํามาติดตั้ง ท่ีห�องทดสองวัสดุข�างท่ีจอดรถดับเพลิง  ใน
ปiงบประมาณ ๒๕๖๐ ได�ต้ังงบประมาณอีกจํานวนหนึ่งเพื่อจัดซ้ือวัสดุงานทาง จํานวนเงิน 
๓๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงโครงการแต*ละปiจะมี ๒๐๐-๓๐๐ โครงการ เครื่องมือเหล*านี้จะใช�
สําหรับงานก*อสร�างต*างๆ ซ่ึงจะเพิ่มรายได�ให�กับหน*วยงาน อบจ. ปiแรกๆ น*าจะระดับแสน 
ต*อไปก็จะเพิ่มมากข้ึน ในด�านสถานที่ก็มีความพร�อมการจอดรถ การติดต*อระหว*าง อปท.
ต*างๆ มีความคุ�นเคยกันเปNนอย*างดี และเปNนการเพิ่มและประชาสัมพันธ)ชื่อเสียงให�กับ 
อบจ.เชียงราย ด�วยครับ 



๗ 

 

ประธานฯ  เห็นด�วยครับ เพราะที่ผ*านมา อบจ.เชียงราย ได�ใช�บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายบ�าง สถาบันเทคโนโยลีราชมงคล และถ�ามีเคร่ืองมือนี้ในหน*วยงานใช�และเก็บ
ค*าบริการจากเอกชน จะเปNนอีกช*องทางหนึ่งที่มีรายได�เพิ่มข้ึน และเกิดความสะดวก               
ในการทํางาน 

 
ผอ.บุญสม  ในเรื่องของการจัดเก็บรายได� ได�ส*งเรื่องให�ทางสํานักปลัดฯ แล�วครับ เพื่อส*ง

ให�กับฝBายนิติการ 
หน.สป.อบจ.  หลักๆ คือต�องผ*านความเห็นชอบจากสภาฯ ที่จะออกข�อบัญญัติว*าด�วยเรื่องการ

จัดเก็บค*าธรรมเนียมการให�บริการ ประเด็นคือถ�ามีร*างตัวอย*าง คงต�องให�ทางฝBายนิติการ
ประสานกับสํานักการช*าง เพราะอาจจะมีศัพท)เทคนิคทางช*างบางคําที่ใช�เพื่อยกร*าง
กลั่นกรองเสนอผู�บริหารตามลําดับข้ัน ก*อนเสนอให�สภาฯ เพื่อส*งให�ฝBายเลขานุการได�ไป
ดําเนินการเข�าสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

ประธานฯ  ขอเชิญกองการเจ�าหน�าท่ี ครับ 
หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  สําหรับกองการเจ�าหน�าที่ มี ๓ เร่ือง คือ การแจ�งปฏิทินและข้ันตอนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนข้ันเงินดือนของข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ครั้งที่ 
๑ ปiงบประมาณ ๒๕๖๐ ขณะนี้เหลือเวลา ๒๘ วัน ตามแผนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เปNนวันศุกร) ถ�ากองไหนดําเนินการเรียบร�อยขอให�จัดส*งวันที่ ๓๑ เพราะวันที่ ๑ และ ๒ 
เปNนวันหยุด ซ่ึงตามแผนที่แจ�งไปเปNนวันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ให�แต*ละกองประเมินแล�วส*ง และ
กองการเจ�าหน�าที่จะรวบรวมข�อมูลวันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ซ่ึงจะไม*ทัน และประชุมประเมิน
การกลั่นกรองวันท่ี ๔ เม.ย.๖๐ ประชุมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนวันท่ี ๑๐ เม.ย.๖๐ 
ออกคําสั่งวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐ เพราะวันที่  ๑๓ เม.ย.๖๐ เปNนวันหยุดยาว ซ่ึงจะมี
ผลกระทบถ�าออกคําสั่งภายในวันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๖๐ จะได�คะแนน LPA ๕ คะแนน ถ�าออก
คําสั่งไม*ทันก็จะมีผลกระทบกับคะแนน LPA และโบนัส  ขอความร*วมมือวันที่ ๓๑ มี.ค.
๖๐ ให�จัดส*งกองการเจ�าหน�าที ่

  การเตรียมความพร�อมการรวบรวมเอกสาร ในส*วนของกองการเจ�าหน�าที่
รับผิดชอบจะกระทบกับกองอ่ืน คือมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เคยได�เสนอในที่
ประชุมหลายคร้ังแล�วว*า  เคยได�รับการท�วงติงจากคณะกรรมการท่ีมาตรวจการประเมิน 
LPA คือรายงานผลการปฏิบัติงานแต*ละกอง บางกองส*งทํารายงานแค*โครงการรายการ
จัดทําข�อบัญญัติซึ่งไม*คลอบคลุมทุกภารกิจ และรูปภาพซ่ึงกรรมการจะเน�นว*าไม*ต�องมีก็ได� 
ซ่ึงเคยแจ�งที่ประชุมไปแล�ว และจัดส*งมาก็เปNนรูปแบบเดิม จะมีผลกระทบต*อการจัดทํา
แผนอัตรากําลังที่ต�องวิเคราะห)อัตราตําแหน*งของแต*ละคน จะเปNนในภาพรวมของกอง
ก*อนและขณะนี้จะสู*ในภาพรวมของบุคคล ตามแผนอัตรากําลังจะหมดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๐ 
น้ี ซ่ึงจะต�องจัดทําแผนปi ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ และการเสนอกําหนดตําแหน*งทุกครั้ง ถ�าผู�ว*าฯ
คนเดิมเปNนประธานฯ ก็จะท�วงติงตลอด ขณะนี้ก็ได�แต*งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผน
งบประมาณข้ึน และการกําหนดตําแหน*งก็จะมีความยากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบทุกด�าน 

  เรื่อง คําสั่งหัวหน�ารักษาความสงบแห*งชาติ ท่ี๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) 
๒๕๖๐ เร่ืองการขับเคล่ือนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส*วนท�องถ่ิน ซ่ึงได�แจ�งเวียนไป
แล�ว  ในส*วนของ อบจ.เชียงราย ได�รับผลกระทบการสอบคัดเลือก ได�จัดทําประกาศ
ยกเลิกแล�ว และมีอัตราประเภทอํานวยการท�องถ่ินกับบริหารท�องถ่ิน จะต�องให�กรม
ดําเนินการแทนตามหลักเกณฑ) แต*ขณะน้ีรอ กจ.จัดทํามาตรฐานทั่วไปก*อนและแจ�งความ
คืบหน�ามา เช*นตําแหน*งท่ีว*างและดําเนินการคัดเลือก มีตําแหน*ง ปลัด อบจ.เชียงราย 



๘ 

 

ผู�อํานวยการสํานักการศึกษาฯ ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ ผู�อํานวยการบริหารส*วน
การศึกษา ผู�อํานวยการส*งเสริมส*วนการศึกษาฯ ผู�อํานวยการส*วนพัฒนาโครงสร�างพืน้ฐาน 
การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทอํานวยการท�องถ่ิน หัวหน�าฝBายบริหารงาน
ท่ัวไป ๒ อัตรา คือ สํานักช*าง และสํานักการศึกษาฯ หัวหน�าฝBายพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล�อม หัวหน�าฝBายออกแบบ หัวหน�าฝBายการศึกษาฯ หัวหน�าฝBายส*งเสริมคุณภาพ
การศึกษา หัวหน�าฝBายส*งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน�าฝBายส*งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ รวมทั้งสิ้น ๑๘ อัตรา ซ่ึงทาง กจ. ได�แจ�งมาว*าจะมีการดําเนินการเร็วๆนี้             
ขอนําเรียนที่ประชุมเท*านี้ค*ะ 

ประธานฯ  ถือว*าเปNนเรื่องท่ีมีผลกระทบพอสมควรครับ เพราะมีหลายตําแหน*งที่ยกเลิก
ดําเนินการไปแล�ว ขอเปNนกําลังใจให�กับทุกท*านครับ ต*อไปขอเชิญท*าน ผอ.กองคลัง  

ผอ.กองคลัง   สําหรับสถานะการคลังของ อบจ.เชียงราย เร่ิมจัดเก็บตั้งแต* ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
๒๘ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ ประมาณการรายรับไว� ๙๒๘ ล�าน ขณะน้ีเก็บได� ๔๕๐,๔๔๖,๘๘๐ 
บาท แยกเปNนเงินรายได� ๓๔๐ ล�าน กําหนดอุดหนุนระบุวัตถุประสงค) ๑๑๐ ล�าน คงค�าง
รับจริง ๔๗๗ ล�านกว*าบาท คิดเปNนร�อยละ ๕๑.๔๖ จ*ายจริง ๓๒๑,๔๗๒,๐๐๐ บาท 
คงเหลือเงินบริหารขณะน้ี ๑๒๙,๑๗๔,๗๘๒ บาท คิดเปNนร�อยละ ๓๔.๖๒ สําหรับ
โครงการที่เบิกตัดปiกรณีก*อหนี้ผูกพันท้ังหมด ๗๖ โครงการ ค�างเบิกจ*าย ๘ โครงการ 
๒๙,๘๖๐,๑๐๔ บาท สําหรับโครงการที่เบิกตัดปiตัดปiไปแล�วท่ีไม*ก*อหนี้ผูกพันทั้งหมด ๔๐ 
โครงการ ก*อหนี้ผู�พันแล�ว ๑๑ โครงการ เบิกจ*ายแล�ว ๙ โครงการ คงค�าง ๒๐ โครงการ    
ท่ียังไม*ได�ก*อหน้ีผูกพัน  เปNนเงิน ๔๑,๙๘๔,๙๒๓ บาท ขอให�กองพัสดุฯ และสํานักช*าง 
ช*วยเร*งการเบิกจ*ายด�วยค*ะ 

ประธานฯ  เชิญกองพัสดุและทรัพย)สินครับ  
ผอ.กองพัสดุฯ  สําหรับกองพัสดุฯ ขอรายงานเร่ืองการกันเงินของปi ๒๕๕๙ อยู*ในระหว*างการ

ดําเนินการ ๑๔ โครงการ และยังไม*ได�ดําเนินการจัดหาพัสดุ ๑๒ โครงการ เน่ืองจากติด
ปHญหาเร่ืองพื้นท่ีดําเนินการ นอกน้ันได�ดําเนินการเรียบร�อยค*ะ  

เร่ืองการดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผน ปi ๒๕๖๐ ขณะนี้ได�ประชุมร*วมกันกับ
เจ�าหน�าที่พัสดุ จะเร่ิมดําเนินการจัดหาพัสดุปi ๒๕๖๐ ตามแผนที่กําหนดไว� ทางสํานักช*าง
ได�ดําเนินการในเรื่องของการกําหนดราคากลางทยอยส*งให�กองพัสดุฯ  

เรื่องการดําเนินการจ*ายขาดเงินสะสม จ*ายขาดเงินสะสมของปi ๒๕๕๙ ฉบับแรก
เหลือโครงการที่ยังไม*ได�ดําเนินการจัดหา ๖ โครงการ เนื่องจากติดปHญหาเร่ืองพื้นที่และ
โครงการท่ีขอแก�ไขในสภาฯ และจ*ายขาดเงินสะสมของปi ๒๕๖๐ ฉบับที่  ๒ ท่ีมี                      
๘ โครงการ ได�ดําเนินการจัดหาพัสดุแล�ว ๙ โครงการ อยู*ในระหว*างดําเนินการทําสัญญา 
๔ โครงการ แจ�งทําสัญญาปลายเดือนกุมภาพันธ)  ๒๕๖๐  ๓ โครงการ เหลืออีก                    
๑ โครงการที่ยังไม*ได�จัดหา เนื่องจากเปNนโครงการเงินอุดหนุนของกรม นอกนั้นได�
ดําเนินการจัดหาแล�ว 

เรื่องรายงานการตรวจสอบข�อเท็จจริงของทรัพย)สิน ขอความร*วมมือกองไหนท่ียัง
ไม*ได�รายงาน ขอให�รายงานให�กองพัสดุฯ ทราบด�วยค*ะ  ขอเร*งรัดตรวจสอบทรัพย)สินที่
กรณีพัสดุชํารุดด�วย  ขอเพิ่มเติมเร่ืองการจัดหาพัสดุในปi ๒๕๖๐ ขอให�แต*ละกอง
ดําเนินการจัดหาพัสดุให�เปNนไปตามแผนที่ได�จัดหาไว�ตามแผนงาน ขอบคุณค*ะ 

ประธานฯ    ขอให�เร*งรัดฯ ด�วยครับ 
 



๙ 

 

หน.สป.อบจ.  วาระในการประชุมก็จะเปNนกองท่ีได�ส*งเร่ืองมาบรรจุในวาระ  แต*ยังมีกองที่จะขอ
อนุญาตนําเสนอในที่ประชุม คือ กองกิจการสภา  กองส*งเสริมคุณภาพชีวิต สํานัก
การศึกษาฯ กองปMองกันฯ โรงเรียน อบจ.เชียงราย และหน*วยตรวจสอบภายใน ขอ
อนุญาตเร่ิมที่กองกิจการสภา  

ผอ.กองกิจการสภาฯ  มีเร่ืองของการดําเนินประชุมสภาฯ ตามท่ีกองกิจการสภาได�รับแจ�งเร่ืองที่จะเข�า
สภา การกําหนดวันประชุมสภาภายในเดือนมีนาคม ขณะนี้ได�รับเรื่องจากกองแผนฯมา                   
๓ เรื่อง คือ การคัดเลือกคณะกรรมการแผนของ สจ.  การประกาศใช�แผนเพิ่มเติมฯ              
และการรายงานผลการดําเนินการฯ จึงขอฝากส*วนราชการทุกส*วนว*าขณะนี้จะมีการ
ประชุมแล�ว ขอให�แต*ละกองมีส*วนใดจะแก�ไขเพื่อแจ�งกับสภาฯ ให�รีบนําเข�าญัตติเพื่อจะได�
กําหนดเร็วๆนี้ ครับ 

ประธานฯ  ขอให�ส*วนราชการท่ีมีเรื่องจะนําเข�าในที่ประชุมสภาฯ ประสานกับกองกิจการ
สภา เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อจะได�ประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้  ขอเชิญสํานัก
การศึกษาฯ ครับ 

ผอ.กองการศึกษาฯ (รก.ผอ.สน.ศึกษาฯ) มีเร่ืองแจ�งให�ทราบในท่ีประชุม ๒ เรื่อง คือ โครงการเปOดลานธรรมลานศิลป̂ถ่ิน
พญามังราย มีคณะทํางานร*วมกันเปNนการบูรณาการร*วมกันหลายภาคส*วน ได�หารือกันว*า
จะจัดงานช*วงวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐ และจะได�ประสานแต*ละกองท่ีเก่ียวข�อง ขณะนี้
อยู*ระหว*างการเตรียมงานกิจกรรมต*างๆ ขอแจ�งในที่ประชุมสําหรับกองที่เก่ียวข�องทราบ 

  ได�รับมอบหมายจากท*านนายกฯ เก่ียวกับการจัดเตรียมสถานที่ในการแข*งขัน
กีฬาแห*งชาติปi ๒๕๖๑ ที่จะเกิดข้ึนปลายเดือนพฤศจิกายน และกีฬาคนพิการ ต�นปiช*วง
เดือนมกราคมปi ๒๕๖๒ อยู*ในช*วงที่คณะกรรมการระดับส*วนจังหวัดก็ได�หารือกันหลายๆ
เรื่อง  ส*วนของ อบจ.เชียงราย เปNนศูนย)หน่ึงในการแข*งขันกีฬา พิธีปOด-เปOด อยู*ในส*วนของ
สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ส*วนรายละเอียดต*างๆ จังหวัดจะได�แจ�งให�ทราบอีกคร้ัง 
เก่ียวกับสนามที่ใช�ในการแข*งขันมีอะไรบ�าง คงจะมีการวางแผนในส*วนท่ีปรับปรุง 
เบ้ืองต�นจะได�ประสานกับสํานักช*าง  ในส*วนงบประมาณที่ตั้งไว�ในปi ๒๕๖๐ ท่ีจะทํา                 
มีส*วนที่วางแผนในปi ๒๕๖๑ ด�วย ในส*วนนี้ขอเสนอเปNนวาระพิจารณาว*า อาจจะมี
การศึกษาดูงานท่ี จ.สงขลา เก่ียวกับรูปแบบการจัด และสถานที่ อาจจะหารือนอกรอบกัน
อีกครั้ง เพื่อนํามาปรับปรุงสนามท่ีเปNนมาตรฐาน  

ประธานฯ  เร่ืองท่ีจะขอฝากคือ การปรับปรุงลู*ยางสังเคราะห) เดิมได�ตกลงกับการกีฬาแห*ง
ประเทศไทย ในการปรับปรุงลู*ยางสังเคราะห)ซ่ึงใช�งบประมาณท้ังสิ้น ๑๕ ล�าน ปรากฏว*า 
ในส*วนของ อบจ.เชียงราย สมทบ ๘ ล�าน การกีฬาสมทบ ๗ ล�าน ปราฏกว*าในส*วนของ
การกีฬาไม*ให�เพราะว*าสนามกีฬาเปNนของ อบจ.เชียงราย แล�ว เนื่องจากมีข�อตกลงว*า 
อบจ.เชียงราย จะรับผิดชอบเปNนผู�ดําเนินการเก่ียวกับสนามกีฬา ในการจัดการค*าบริหาร
การแข*งขันกีฬา ซ่ึงในส*วนของการจัดการ อบจ.เชียงราย อาจจะสนับสนุนได� แต*ขณะนี้   
ยังมีการชะลออยู*และยังไม*มีการเบิกจ*าย ในวันที่ได�ประชุมหัวหน�าส*วนราชการจังหวัด                
ท*านผู�ว*าฯ ได�กล*าว อบจ.ไม*สามารถสนับสนุนค*าใช�จ*ายในการจัดงานกีฬาได� ซ่ึงในส*วนที่
จะรับผิดชอบคือการปรับปรุงสนามกีฬา  ปHญหาขณะน้ีคือลู*ยางสังเคราะห) ได�หารือกับ 
ผอ.สํานักการศึกษาฯ เก่ียวกับการปรับปรุง และในส*วนที่ขาดไป ๗ ล�าน จะต�องนํามาจาก
งบประมาณปi ๒๕๖๐ เปNนเงินเหลือจ*ายท่ีจะต�องปรับลดงบประมาณส*วนนั้น จะได�หารือ
กันอีกคร้ัง 

 



๑๐ 

 

ผอ.กองการศึกษาฯ (รก.ผอ.สน.ศึกษาฯ) ข�อมูลเพิ่มเติม กรณี ท่ีจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลาที่รับผิดชอบสนามกีฬา           
ใช�งบประมาณท่ีเปNนของ อบจ. สามารถดําเนินการในส*วนที่เปNนทรัพย)สินของ อบจ.
เท*านั้น และงบประมาณดําเนินการแข*งขันปi ๒๕๖๑ ได�ตั้งไว�ในการกีฬาแห*งประเทศไทย
ไว� ๕๐ ล�าน สําหรับบริหารจัดการแข*งขัน และจังหวัดจะได�ดําเนินการประชุมวันที่                  
๗ น*าจะใช�งบประมาณเกือบ ๑๐๐ ล�าน ซ่ึงเปNนหน�า ท่ีของจังหวัดต�องระดมหา
งบประมาณที่จัดการแข*งขัน 

ผอ.สํานักการช*าง  ขอสอบถามการจัดการแข*งขันเม่ือไหร* เพื่อจะได�วางแผนเร่ืองการก*อสร�าง 
ประธานฯ  ปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครับ ขอเชิญทางโรงเรียน อบจ.เชียงราย 
ผู�แทน รร.อบจ.ชร.  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน ในส*วนของ รร.อบจ.ชร.                               

มีเร่ืองแจ�งให�ทราบคือ รร.อบจ.ชร. ได�ปOดรับสมัครนักเรียนเปNนที่เรียบร�อยแล�ว ซ่ึงมียอด
สมัครนักเรียนท้ังส้ิน ๒,๘๙๙ คน จากจํานวนยอดจะเห็นว*า รร.อบจ.ชร. เปNนท่ียอมรับ
ของประชาชนจังหวัดเชียงรายท่ีให�ความสนใจในการสอบคัดเลือกเข�ามา ต�องขอขอบคุณ
ทางฝBายบริหารทุกท*านที่ช*วยสนับสนุนเพื่อให� รร.อบจ.ชร. ประสบความสําเร็จ  

ประธานฯ  ขอชื่นชมการบริหารจัดการของโรงเรียน มีผู�สนใจที่ส*งบุตรหลานเข�ามาเรียน
จํานวนมาก ต*อไปขอเชิญกองปMองกันฯ   

ผู�แทน ผอ.กองปMองกันฯ  เรียนท*านประธานฯ ผอ.ทุกกอง ผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน สําหรับกองปMองกันฯ 
ขณะนี้ ทางคณะของ ผอ.กองปMองกันฯ พร�อมด�วยหัวหน�าฝBายสงเคราะห) และเจ�าหน�าที่
กองปMองกันฯ ท่ีรับผิดชอบ อยู*ในช*วงศึกษาดูงานเร่ืองของ EMS ท่ี อบจ.มหาสารคาม        
เพื่อนํามาปรับใช�และทําเปNนโครงการในหน*วยงาน อบจ.ต*อไป ส*วนความคืบหน�าและ
รายละเอียดคร้ังต*อไป ผอ.กองปMองกันฯ จะได�นําเสนอในที่ประชุมครั้งต*อไป ขอบคุณค*ะ 

ประธานฯ  เปNนเร่ืองของเทคโนโลยีที่นํามาใช�ใน อบจ.เชียงราย ของเราครับ เชิญหน*วย
ตรวจสอบภายใน 

คุณกชพร  ในวันนี้หน*วยตรวจสอบภายในขอหารือและปรึกษา ช*วงท่ีผ*านมาได�ทําแผนตรวจ
ไปแล�วในรอบปiคือการใช�รถของทุกกอง ปHญหาคือแบบฟอร)มที่ใช�ของแต*ละกองไม*
เหมือนกัน และไม*ถูกต�องตามระเบียบฯ จึงขอชี้แจงข�อบกพร*องขณะที่ทุกกองจัดทํานั้น 
ไม*ได�ทําแบบ ๒ คือ การใช�รถส*วนกลาง และขณะน้ีหน*วยตรวจสอบภายในได�ดําเนินการ
ตรวจสอบทุกกองแล�ว จึงขออนุญาตจัดทําแบบ ๒ คร*าวๆ และสรุปให� รถท้ังหมดท่ีมีใน
แบบ ๒ มีจํานวน ๑๖๐ คัน โดยได�จัดทําหลักฐานและรูปภาพ ซ่ึงเปMาหมายในการตรวจ
ตามวัตถุประสงค)ของระเบียบฯ การใช�รถปi ๒๕๔๘ ปHญหาที่พบคือ ๑. ทุกกองไม*ได�พ*น
สติ๊กเกอร)ตามระเบียบฯ รหัสครุภัณฑ) ตัวอักษรย*อของหน*วยงาน ๒. ทะเบียนรถขาด หรือ
ไม*ได�ต*อทะเบียน ขอให�ทุกกองตรวจเช็ครถในกองนั้น และพบการชํารุดเสียหายของรถ    
๓. แบบ ๔ แต*ละกอง ที่รับผิดชอบในการแต*งต้ังคําสั่ง ขอให�แต*งตั้งคําสั่งแต*ละกองให�
ชัดเจน ว*ารถท่ีครอบครองแต*ละกองผู�รับผิดชอบดูแลรักษาคือใคร เพื่อให�สอดคล�องกัน
กรณีถ�าเกิดอุบัติเหตุจะได�ทราบว*าใครเปNนผู�รับผิดชอบ แบบ ๖ ท่ีพบคือการกรอกประวัติ
การสูญเสียหรือสูญหายท้ังหมด ในการซ*อมจะบอกว*าได�ซ*อมอะไรบ�างซ่ึงแบตเตอร่ีหรือ
ยางรถจะมีรอบอายุการ ใช�งานก่ีปiท่ีต�องเปลี่ยนและจะต�องแนบหลักฐานด�วย ตามท่ี สตง.
ให�เปMาหมายมา คือตรวจรถยนต) จึงขอความร*วมมือการออกแบบฟอร)มท่ีใช�เปNนอันดับแรก 
และขอฝากการจัดทําควบคุมภายในที่ผ*านมาได�ส*งรายงานภายใน ๙๐ วัน จากท่ีได�ตรวจ
แต*ละกองเปMาหมายในการควบคุมภายในต�องสอดคล�องกันแต*ละงาน และบุคคลแต*ละ
ส*วนงานว*ามีความเสี่ยงอะไรบ�าง ซ่ึงขณะน้ีมีหนังสือออกฉบับใหม*คือประกาศข�อมูล
ข*าวสารราชการโดยให�ผู�ควบคุมตรวจสอบภายในของหน*วยงานต�องรายงานผล และจัดทํา



๑๑ 

 

แผนข้ึนหน�าเวบไซต)ของหน*วยงานด�วย เปNนการกําหนดข�อมูลข*าวสารตามเกณฑ)
มาตรฐานช้ีวัดความโปร*งใสของหน*วยงานราชการ จึงขอความร*วมมือเก่ียวกับความเสี่ยงที่
มีไปปรับปรุงและนํามาปรึกษากัน ขอบคุณค*ะ 

 
ประธานฯ  ขอให�ทุกกองให�ความร*วมมือด�วย ขอสอบถามเก่ียวกับแบบฟอร)มท่ีไม*เหมือนกัน 
หน.สป.อบจ.  ในการทํางานอาจจะไม*ให�ความสําคัญในเรื่องกระบวนการของแบบ บางกอง            

อาจะทําหรือไม*ทํา แต*มีการปฏิบั ติจริง ในฐานะหัวหน�าหน*วยตรวจสอบภายใน                     
ได�มอบหมายให�ออกแบบให�เหมือนกัน ซ่ึงหน*วยตรวจสอบภายในได�หารือกับกองคลังและ
กองพัสดุฯ ทางกองคลังหรือกองพัสดุฯ จะมีแบบเฉพาะและไม*มีศูนย)กลางที่เหมือนกัน
ท้ังหมด อาจจะเปNนแบบเฉพาะงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงกองคลังต�องรวบรวมเอกสารการ
เบิกจ*าย ทางพัสดุฯจะใช�เปNนแบบในการข้ึนพัสดุในการจัดซ้ือจัดจ�าง  อาจจะมีแบบฟอร)ม
เฉพาะที่กําหนดได� และแบบฟอร)มของหน*วยตรวจสอบภายในจะใช�อิงตามที่ระเบียบฯ
กําหนดไว� 

ประธานฯ  ในเร่ืองการติดตราสัญลักษณ) หรือพ*นตราสัญลักษณ) จะมีรถที่ได�รับการยกเว�นคือ 
รถของผู�บริหาร ประเภทที่ติดสติ๊กเกอร)ขอให�เปลี่ยนเปNนพ*นตราสัญลักษณ)ด�วย ในเรื่องนี้ 
ทาง สตง.ได�ทักท�วงมาด�วย ขอให�ปฏิบัติตามระเบียบฯด�วยครับ 

ผอ.กองพัสดุฯ  ขออนุญาตชี้แจงค*ะ สําหรับเร่ืองครุภัณฑ) ประเภทรถยนต) ทางฝBายทรัพย)สินได�
ดําเนินการพ*นตราสัญลักษณ)รถยนต)ส*วนกลาง ขณะนี้ได�พ*นครบทุกคันแล�วค*ะ สอบถาม
ขณะท่ีหน*วยตรวจสอบภายในได�ตรวจในช*วงเวลาใด สําหรับเร่ืองการจดทะเบียนรถ                 
มีเจ�าหน�าท่ีจัดทําติดต*อทางสํานักงานขนส*งเปNนประจําว*าในห�วงเดือนใดท่ีรถทะเบียน
หมดอายุก็ได�ดําเนินการไปต*อทะเบียน ในส*วนของรถท่ีไม*ได�ต*อทะเบียนเปNนรถคันใด               
แต*จะมีอยู*ประมาณ ๒-๓ คัน ที่มีปHญหา เนื่องจากเปล่ียนโครงสร�างและไม*ได�แจ�งทาง
ขนส*ง ขณะนี้ฝBายทรัพย)สินได�ดําเนินการอยู* ซ่ึงทางขนส*งมีหลักเกณฑ)และวิธีการว*า                
จะดําเนินการอย*างไร อาจจะไปจดทะเบียนให�ถูกต�องตามลักษณะรถที่มีมาใหม* สําหรับ
รถของสํานักการศึกษาฯ ที่ไปตรวจและไม*ผ*านและไม*สามารถต*อทะเบียนได� ขณะนี้ได�
ดําเนินการขอที่ศูนย)เชฟโรเลตแล�ว และให�รับรองการซ*อมและเปลี่ยนหมายเลขให�แล�วนํา
หลักฐานไปจดทะเบียนที่สํานักงานขนส*ง ในส*วนของทรัพย)สินได�ติดตามเปNนระยะเพื่อให�
เกิดความถูกต�องและตรงกัน 

ประธานฯ  สอบถามเรื่องประเด็นการพ*น บางคันพ*นไม* เหมือนกัน ตามระเบียบฯ                     
ให�ดําเนินการอย*างไร 

หน.สป.อบจ.  ระเบียบฯของรถยนต)ที่จะให�พ*นก็จะมีตรา แต*ในทางปฏิบัติของการทํางานต�องมี
เลขทะเบียนพัสดุ แต*ข�อเท็จจริงก็จะอยู*พร�อมกับตราสัญลักษณ) แต*ตัวเลขจะอยู*ส*วนไหน     
ก็ได� แต*ระเบียบฯ กําหนดให�ต�องมีการพ*นตรา 

หน.อดิศร  ขออนุญาตชี้แจงครับ เร่ืองของรถในส*วนของตราเท*าที่สังเกตมา ตราจะไม*
เหมือนกัน เพราะการจัดซ้ือจัดจ�างอยู*คนละปi การจัดทําตราเดิมให�บริษัทจัดทําให�จึง               
ไม*เหมือนกัน จะขอหารือในที่ประชุมว*าควรจะจัดทําใหม*ให�เหมือนกันหมด 

ประธานฯ  ให�คันที่ยังไม*ได�พ*นดําเนินการพ*น 
หน.อดิศร  สําหรับรถคันท่ียังไม*ได�ต*อทะเบียน จะขอรายละเอียดกับหน*วยตรวจสอบภายใน

อีกครั้ง เพราะน*าจะเปNนคันท่ีชํารุดหรือรอจําหน*าย ในส*วนนี้จะไม*มีการต*อทะเบียน และ
จะมีของสํานักการศึกษาฯ  ๑ คัน เดิมไปเปลี่ยนเคร่ืองและตรวจสภาพไม*ผ*าน ขณะนี้ได�
ดําเนินการทําเร่ืองไปที่ศูนย)เชฟโรเลตที่กรุงเทพฯแล�ว รอในเร่ืองของเอกสารที่ยืนยันมา
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และนําไปติดต*อกับสํานักงานขนส*งอีกคร้ัง อีก ๑ คัน จะเปNนรถประชาสัมพันธ)ของสํานัก
ปลัดฯ ขณะนี้เอกสารการดัดแปลงเคร่ืองเสียงติดรถนําไปดําเนินการแนบเร่ืองท่ีสํานักงาน
ขนส*งเพื่อจดทะเบียนใหม* นอกนั้นอาจจะเปNนคันที่รอจําหน*ายครับ 

ประธานฯ  ขอให�แก�ไขและปฏิบัติตามระเบียบฯ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให�ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข�อราชการ 
ประธานฯ    เชิญกองการเจ�าหน�าท่ี  
หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  จังหวัดได�ส*งสําเนาหนังสือของกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เรื่องโครงการ

ความร*วมมือระหว*างประเทศในการส*งผู�เชี่ยวชาญให�องค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินประจําปi 
๒๕๖๐ วัตถุประสงค)ของโครงการเพื่อให� อปท.ประเทศต*างๆ ได�รับประโยชน)จากการ
ถ*ายทอดความรู�และประสบการณ)ของผู�เชี่ยวชาญชาวญี่ปุBน ซ่ึงจะปฏิบัติงานท่ี อปท.เปNน
ระยะเวลา ๑ – ๒ สัปดาห) ในห�วงระหว*างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ) ๒๕๖๑ 
การดําเนินการดังกล*าว อปท.และประเทศญี่ปุBนเปNนการออกค*าใช�จ*ายร*วมกัน มีสาขาที่จะ
มาถ*ายทอด สาขาเกษตรกรรม สาขาชลประทานเพื่อการเกษตร วิศวกรรมโยธาและการ
ระบายน้ํา การปBาไม�และอุตสาหกรรมปศุสัตว) การประมง เทคโนโลยีชีวภาพ การพาณิชย)
อุตสาหกรรม การปHwนดินเผาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ การวางผังเมือง การอนุรักษ)
สิ่งแวดล�อม วิศวกรรมโยธา การจัดหาแหล*งนํ้าและการระบายน้ําเสีย การขนส*งมวลชน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สถาปHตยกรรมและการเคหะ ไฟฟMาและแหล*งกําเนิด
พลังงาน การผจญเพลิงและการปMองกันภัยพิบัติ สวัสดิการสังคม การแพทย)สุขภาพและ
อนามัย การศึกษา การฝxกอาชีพ การอนุรักษ)ทุนทางวัฒนธรรม ญี่ปุBนศึกษาภาษาญี่ปุBน 
การท*องเท่ียว กฎหมาย การควบคุมทางการเงินธนาคาร ระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี 
การบริหารจัดการการเลือกตั้ง ในการน้ีถ�ามี อปท.ที่จะร*วมให�แจ�งกรมส*งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอนําเรียนในที่ประชุมค*ะ 

หน.สป.อบจ.  เคยมีคร้ังหนึ่ง ปHญหาที่พบคือต�องจัดคนไปดูแลโดยเฉพาะในการแนะนําต*างๆ 
และเรื่องของค*าใช�จ*ายด�วย 

ประธานฯ  ในอนาคตอาจมีความจําเปNนต�องมี แต*ขณะน้ีขอรับทราบไว�ก*อน ต*อไปขอเชิญ
กองแผนฯ ท่ีได�เสนอวาระเพื่อทราบ ในเร่ืองการคัดเลือกฯ ไม*ทราบว*าระเบียบการ
คัดเลือกจะมีข�อกําหนดอย*างไรบ�าง ถ�าเปNนการเลือกในลักษณะนี้จะผิดระเบียบหรือไม* 
เห็นว*าคงให�รวมเรื่องไว�เปNนข�อมูลดําเนินการต*อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นสอดคล�อง 
หน.บุญญาพร  ในระเบียบแผน พ.ศ.๒๕๔๘ ไม*ได�กําหนดวิธีการคัดเลือกไว�ว*าต�องมีการคัดเลือก

แบบประชาคมหรือไม* ให�หัวหน�าส*วนบริหารราชการของ อปท.คัดเลือก และวันนี้เปNนการ
ประชุมหัวหน�าส*วนราชการจึงจะขอหารือคัดเลือกในท่ีประชุมวันนี้ 

ประธานฯ  ขณะนี้หัวหน�าทุกส*วนราชการมาครบ ขอให�มีการพิจารณาคัดเลือกหัวหน�าส*วน
ราชการท่ีร*วมเปNนคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล ซ่ึงที่ผ*านมา ท*านผอ.สมศักดิ์ 
และท*าน ผอ.เกียรติคุณ เปNนคณะกรรมการอยู* ขอให�ในท่ีประชุมคัดเลือกตามหลักการมี
การเสนอและมีการรับรอง จํานวน ๒ ท*าน  
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ผอ.กองแผนฯ  ขออนุญาตเสนอ ท*านหัวหน�าสํานักปลัด อบจ. 
ประธานฯ  ผู�รับรองครับ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองและเห็นชอบ 
ประธานฯ  ครบนะครับ ท*านที่ ๒ ครับ 
ผอ.สํานักช*าง  ขอเสนอท*านผู�อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
ประธานฯ  ขอผู�รับรองครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองและเห็นชอบ 
ประธานฯ  มีผู�ใดจะเสนอท*านที่ ๓ หรือไม* ถ�าไม*มีถือว*าผู�ที่ได�รับการเสนอชื่อ ๒ ท*าน ได�รับ

เลือกเปNนคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล  
ผอ.กองแผนฯ  ดํารงวาระ ๒ ปi ในท่ีประชุมได� คัดเลือก หัวหน�า สํานักปลัด อบจ. และ 

ผู�อํานวยการกองกิจการสภา อบจ  เปNนคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  อบจ.เชียงราย  

ประธานฯ  ขอเชิญคุณนัธทยภรณ)  เจี่ยงเพ็ชร)  
คุณนัธทยภรณ)  (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)  เปNนเ ร่ืองการสรรหาพนักงานจ�างของสนามบิน เชิญคุณนราธิป คําแก*น 

ผู�รับผิดชอบได�ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมค*ะ 
คุณนราธิป   ขออนุญาตหารือในท่ีประชุมกรณีที่พนักงานขายประจําร�านค�า อบจ.เชียงราย ใน

สนามบินขอลาออก สืบเนื่องจาก น.ส.นิศารัตน) พนักงานประจําร�านค�าสนามบิน ได�ยื่น
ใบลาออก ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ มีความจําเปNนท่ีต�องกลับไปดูแลครอบครัวที่
ภูมิลําเนา และได�สิ้นสุดการปฏิบัติงานต้ังแต*วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแก�ไข
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของทางราชการและการบริหารจัดการร�านค�า
อย*างต*อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอหารือในที่ประชุมเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเปNน
พนักงานขายประจําร�านค�า อบจ.เชียงราย เน่ืองจากช*วงเวลาท่ีผ*านมาทางท*าอากาศยาน
แม*ฟMาหลวงจังหวัดเชียงราย ได�แจ�ง อบจ.เชียงราย เร่ืองของการ ไม*ปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาคือ ไม*เปOด-ปOด ตามเงื่อนไขสัญญา ซ่ึงตามเง่ือนไขสัญญาอนุญาตให�ประกอบการท*า
อากาศยานแม*ฟMาหลวงจังหวัดเชียงราย ผู�ได�รับอนุญาตจะต�อง เปOด-ปOด บริการทุกวัน โดย
ต�องเปOดบริการตั้งแต*เวลาก*อนเที่ยวบินขาเข�า หรือขาออก เท่ียวแรก เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ก*อนหน�า ๑ ชั่วโมง และปOดบริการหลังเที่ยวบินขาเข�าหรือขาออกเที่ยวสุดท�าย เวลา 
๒๑.๓๐ น. เปNนเวลา ๓๐ นาที ซ่ึงรวมระยะเวลาเปOด-ปOด บริการ จํานวน ๑๖ ชั่วโมงต*อ
วัน แต*เนื่องจาก อบจ.เชียงราย ได�จ�างพนักงาน ๑ อัตรา และปฏิบัติหน�าท่ีทุกวัน จึงมี
ความจําเปNนต�องทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามหนังสือที่แจ�งมา ลว.๑๓ ก.ย. 
๒๕๕๙ และทาง อบจ.ได�แจ�งทาง ทอท. เม่ือวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงงบประมาณ
ไม*เพียงพอในการบริหารจัดการในการจ�างพนักงานขาย จึงขอเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา
ตั้งแต* ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. จะขอหารือในที่ประชุมเพื่อเปNนการบริหารจัดการร�านค�า
เปNนไปอย*างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรท่ีจะสรรหาพนักงานขายประจําร�านค�า จํานวน ๒ 
อัตรา หรือไม* เพื่อให�มีการสับเปลี่ยนและเปNนไปตามเง่ือนไขที่ได�ทํากับ ทอท. ไว� จึงจะ
หารือในท่ีประชุมให�รับทราบและพิจารณาด�วยครับ 

ผอ.กองคลัง  จํานวนเงินส*วนนี้ ได�โอนเปNนเงินนอกงบประมาณไม*ได�อยู*ในระบบราชการแล�ว  
มีเจ�าหน�าท่ีที่เก่ียวข�องได�แจ�งไปแล�ว ซ่ึงเม่ือก*อนเคยมีการจ�างพนักงาน ๒ คน ทํางาน              
๒ กะ คือ กะเช�า และกะบ*าย ผู�ที่ได�รับค*าจ�างได�แจ�งว*าได�รับค*าจ�างน�อยจึงขอรับเหมาหมด
จึงเหลือเพียง ๑ กะ คือ ๑๒,๐๐๐ บาท แต*ถ�าจะปรับเปNน ๒ กะ การทํางานจะเหมือนเดิม 



๑๔ 

 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตชี้แจงข�อมูลเพื่อให�ท*านประธานฯ ได�ทราบชัดเจนยิ่งข้ึน ณ ปHจจุบัน
สาเหตุที่พนักงานได�ยื่นใบลาออกไม*เก่ียวกับเรื่องของเวลาการทํางาน แต*มีความจําเปNน              
ท่ีต�องไปดูแลบิดามารดา  แต*สิ่งที่ได�เสนอเพิ่มเปNนพนักงาน ๒ คน เพราะเหตุใด 

คุณนราธิป  เหตุที่ได�นําเสนอในท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อเปNนการบริหารจัดการร�านค�าให�มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคล*องตัว มีการบริหารผิดพลาดน�อยท่ีสุด จึงขอหารือในท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาเห็นควรหรือไม* ส*วนอัตราค*าจ�างเปNนปHจจุบันที่เหมาะสม โดยกรอบที่ได�นํา
เรียนในที่ประชุมคือ ๒ อัตรา ตําแหน*ง ประกอบด�วย ตําแหน*งประจําร�านค�า ๑ อัตรา 
และตําแหน*งพนักงานขาย ๑ อัตรา ในเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติจะขอเปNนการตั้ง
คณะกรรมการและเปNนข้ันตอนไป เบ้ืองต�นขอเรียนถามว*าจะมีแนวทางรูปแบบใด 

คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) ขออนุญาตสอบถามท*าน ผอ.กองคลัง ในการดําเนินการการสรรหา ๒ ตําแหน*ง 
ในอัตราการจ�างตามคุณวุฒิ  และเปNนเงินนอกงบประมาณจะสามารถดําเนินการได�หรือไม* 

ผอ.กองคลัง  ในส*วนนี้จะเปNนเงินนอกงบประมาณ ต�องบริหารให�ได�กําไร ถ�านําเงินงบประมาณ
ไปจ*าย สตง.ทักท�วง ถือว*าผิด 

คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) ถ�าสรรหาก็ควรจะกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจ�าง น*าจะดําเนินการได�เพราะข้ึนอยู*
กับการบริหารจัดการหรือไม* 

ผอ.กองแผนฯ  เดิมเคยจ�างในอัตราเดือนละเท*าไหร* 
คุณนราธิป  จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
ผอ.กองแผนฯ  ถ�าจ�าง ๒ อัตรา จะต�องใช�จํานวนเงินเท*าไหร* 
คุณนราธิป  ขณะน้ียังไม*ได�กําหนด จึงจะขอหารือในที่ประชุม 
คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) จากเดิม ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ใช�พนักงาน ๑ คน ทํางาน ๑๖ ชั่วโมงต*อวัน 
ประธานฯ  ในการทํางาน ๑๖ ชั่วโมง/วัน และไม*มีวันหยุด ไม*เหมาะสมตามหลักของการจ�าง 

ควรจะแบ*งเปNน ๒ คน 
คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) ในวันนี้จึงขอหารือในท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติการจ�างก*อน ว*าจะสามารถจ�างตาม

แนวทางท่ีกองส*งเสริมฯ ได�นําเสนอมาได�หรือไม* คือ มีผู�จัดการ ๑ อัตรา และพนักงาน
ขายประจําร�านค�า ๑ อัตรา ซ่ึงถ�าหากว*าเปNนไปได�ตามหลักการนี้ จะได�ดําเนินการต*อไป  
ในส*วนของการกําหนดคุณสมบัติต*างๆ เพื่อให�เปNนไปตามระเบียบฯ  

ผอ.กองพัสดุฯ  ขออนุญาตสอบถาม ผู�จัดการ ๑ อัตรา และพนักงานขาย ๑ อัตรา ต�องอยู*คู*กัน 
๒ คน หรือจะเข�าทํางานเปNนกะ และการขออนุมัติ ๒ อัตรา ต�องมีอัตราค*าจ�างเดือนละ
เท*าไหร* จะได�ทราบว*างบประมาณท่ีใช�บริหารจัดการจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ตามแนวทาง              
ท่ี ท*าน ผอ.กองคลัง ได�กล*าวมา 

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ ถ�าเสนอผู�จัดการร�านไม*เห็นด�วย เพราะมีกรรมการทุกคณะแล�ว 
แต*พนักงานขายต�องขายเปNนประจําทุกวัน 

คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) เบ้ืองต�นในหลักการคือ เปNนพนักงานขายประจําร�านค�า ๒ ตําแหน*ง ทางกอง
ส*งเสริมฯจะรับทราบในหลักการนี้ไป ส*วนของรายละเอียดในการกําหนดรายจ*าย ค*าจ�าง 
จะให�เจ�าหน�าที่ท่ีรับผิดชอบได�จัดทํารายละเอียดและเสนอกับผู�ที่เก่ียวข�องต*อไปค*ะ 

ประธานฯ  ให�จัดหาข�อมูลก*อน เพราะเปNนธุรกิจท่ีต�องได�กําไร เพราะหากมีค*าใช�จ*ายมาก
ยอดรายได�จะไม*เพียงพอกับการบริหาร จะขอให�รวบรวมข�อมูลให�ชัดเจนด�วย 

หน.สป.อบจ.  ในส*วนของคณะทํางานฯ จะมีหลายคณะในการบริหารจัดการร�านค�า อบจ.               
เพื่อดําเนินการ แต*ในส*วนนี้เปNนการหารือกันควรจะมีรายละเอียดให�ครบถ�วน 

ประธานฯ  ขอให�ดําเนินการโดยเร*งด*วน เพราะพนักงานขายคนเดิมจะสิ้นสุดการทํางานวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงการดําเนินกิจการต�องต*อเนื่อง มีท*านใดจะเสนอเร่ืองใดบ�าง 



๑๕ 

 

ท่ีประชุม   หารือเปNนข�อยุติให�ผู�รับผิดชอบไปดําเนินการตามหลักเกณฑ)และเงื่อนไขการ               
ใช�จ*ายเงินที่กรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ินกําหนด 

หน.สป.อบจ.  ช*วงแรกท่ีมีการเสนอโครงการนวัตกรรมให�คณะกรรมการได�คัดเลือกองค)กร
ปกครองส*วนท�องถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี ข้ันต�นได�เสนอเปNนโครงการต*อยอด              
ซอยซีเมนต)เปNนผิวจราจรแอสฟHลท) จะเหลืออีก ๑ โครงการ ซ่ึงจะขอความเห็นในที่
ประชุมให�เสนอด�วย ได�สอบถามจากหลายท*าน และเสนอโครงการการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
จะมี ๒ โครงการที่เสนอเพื่อให�พิจารณา จะมีท*านใดเสนอโครงการอ่ืนๆ อีกบ�าง  

ประธานฯ  ถือว*าเปNนโครงการท่ีโดดเด*นทั้ง ๒ โครงการ 
ผอ.สํานักช*าง  เรียนท*านประธานฯ ควรจะหาโครงการสํารองอีก ๑ โครงการ 
ผอ.กองการศึกษาฯ (รก.ผอ.สน.ศึกษาฯ) หากเปNนการต*อยอดจะมีส*วนของสํานักช*างแล�ว ในส*วนของด�านสิ่งแวดล�อม               

ได�จัดทําหลายอําเภอและมีเครือข*าย ในส*วนของสํานักการศึกษาฯ ได�ดําเนินโครงการ
ตามปกติ เช*น หอประวัติ จะมีการประเมินและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เดิมเคยเสนอ
โรงเรียน ๓ หลักสูตร ๔ ช*วงชั้น ๙ โปรแกรม การเรียนการสอน แต*ขณะน้ีขยาย ๑๒ 
ช*องทาง คงเปNนทางเลือกหน่ึงไว� ในโครงการนวัตกรรมท่ี ๑ และ ๒ เห็นด�วยครับ 

ประธานฯ  ขอฝากในที่ประชุมในการเสนอโครงการนวัตกรรม ขณะน้ีมี ๒ โครงการท่ีถือว*า
โดดเด*นของ อบจ.เชียงราย 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตสรุป ขณะนี้มี ๒ โครงการ มีโครงการของสํานักการศึกษาฯ ช*วย
สํารองไว�เพื่อเสริม   

ผอ.สํานักช*าง   ขอเสนอโครงการการจัดการขยะที่ยั่งยืน และการท*องเที่ยวชุมชน  ได�มีโอกาสไป
เปOดงานที่ อ.แม*สาย จะมีทั้งสินค�า OTOP  โฮมสเตย) และเชื่อมโยงแต*ละอําเภอ มีแผนที่ 
ท่ีได�จัดทําของกองส*งเสริมฯ สามารถเข�าเว็บไซต)เพื่อจองโฮมสเตย) แต*ละอําเภอได�
ประมาณ ๑๐๐ กว*าแห*งในจังหวัดเชียงราย 

หน.สป.อบจ.  ในส*วนของ อบจ.เชียงราย คือ ศูนย)กลางเครือข*ายการท*องเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย เปNนเร่ืองของข�อมูล การประสานงาน 

คุณศุภกร  ขออนุญาตครับ ในโครงการ ๒ โครงการนวัตกรรมท่ีได�กําหนดมาต�องเปNน
โครงการท่ีดําเนินการแล�วเสร็จในปiงบประมาณ ๒๕๕๙ หรือเปNนโครงการท่ีดําเนินการมา
ในปi ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่เปNนรูปธรรมแล�ว 

ผอ.สํานักช*าง  เนื่องจากท่ีไม*ได�เลือกโครงการถนนดินซีเมนต) เพราะการต*อยอดได�ลาดยางอยู*ที่
เดียวคือ อ.เชียงแสน ประมาณปi ๒๕๕๘ ยังน�อยอยู* และยังไม*มีผลวิจัยออกมาว*าจะมี
ความแข็งแรงเพิ่มข้ึนหรือไม* ซ่ึงต�องมีการวิจัยว*าถนนเส�นนี้ใช�งานมาหลายปiและไม*มีการ
เสียหาย หรือต*อยอดเปNนลาดยางพาราแล�วอายุคงทนหรือรับน้ําหนักมากข้ึน อาจจะ
นําเสนอในปiหน�า ซ่ึงขณะนี้กําลังจะดําเนินการหลายเส�นทางอยู*ครับ  

หน.สป.อบจ.  ในข�อเท็จจริง ลักษณะในการทํางานเปNนนวัตกรรมที่ประชาชนได�ประโยชน)                
แต*ข�อมูลจากท*าน ผอ.สํานักช*าง ปHญหาคือจํานวนปริมาณไม*สมบูรณ)และเพียงพอ 

ประธานฯ  มีโครงการท่ีเสนอขณะน้ีคือ การจัดการขยะที่ยั่งยืน และการท*องเท่ียวชุมชน 
และเรื่องของการศึกษา  

หน.สป.อบจ.  ในเร่ืองของสถานศึกษาฯ ข�อ ๑.๓ เก่ียวข�อง หรือแยกออกไป เพราะจะมีเร่ือง
ของคะแนนผ*านเกณฑ)ประเมินของสถาบันการศึกษาฯ 

ประธานฯ  ต�องบังคับให�มี ๑ โครงการหรือไม* 
 



๑๖ 

 

หน.สป.อบจ.  จะมีอีก ๑ ประเภท คือสถานศึกษาฯ แต*ถ�าเปNนโครงการดีเด*นของ อบจ.ที่เคย
ได�รับรางวัลจะอยู*อีกประเภทหน่ึง ในส*วนของ อบจ.จะมี ๒ นวัตกรรม 

ผอ.กองการศึกษาฯ (รก.ผอ.สน.ศึกษาฯ) โครงการนวัตกรรมน้ีจะย�อนหลังไปตั้งแต*ปi ๒๕๕๕ แต*ก*อนปi ๒๕๕๕ สํานัก
การศึกษาฯ เคยได�รางวัล ๒ คร้ัง แต*หลังจากปi ๒๕๕๕ คงไม*มี แต*ได�เคยรางวัล ๑ คร้ังต*อ
จากสํานักช*าง  

หน.สป.อบจ.  จากข�อมูลคะแนน ร�อยละ ๘๐ ข้ึนไป จาก LPA เข�ารับการคัดเลือก แต*ในส*วน
ของ อบจ.เชียงราย ได�ร�อยละ ๙๔ ควรจะมีการส*งเอกสารเข�าร*วม จากรายละเอียด
เอกสารโครงการถนนซอยซีเมนต)มีความครบถ�วน แต*ติดขัดเรื่องของจํานวนโครงการ 

คุณนัธทยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ) ขออนุญาตให�รายละเอียดเก่ียวกับโครงการการจัดการขยะที่ยั่งยืนในชุมชน 
ปHจจุบันคุณแจ*มศรี โกแสนตอ เปNนผู�รับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ๑๘ อําเภอ และ
มีการต*อยอดในปHจจุบันเปNนระดับตําบล ในส*วนของจังหวัดท*านผู�ว*าราชการได�ประกาศ
เปNนวาระจังหวัดแล�ว ในส*วนของ อบจ.เชียงราย ได�ดําเนินการการจัดการขยะอันตราย
ให�กับชุมชน ถ�าส*งเปNนโครงการนวัตกรรมที่โดดเด*น ในการเรียบเรียงเอกสารมีพร�อมแล�ว 

ประธานฯ  ขอสรุป ขณะน้ีมีโครงการการจัดการขยะที่ยั่งยืน เปNนหลัก ๑ โครงการ 
หน.สป.อบจ.  กําหนดการส*งโครงการฯ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงต�องนํามาเขียนในรูปแบบที่

ได�กําหนดมาให�  
  ขอเสนออีก ๑ โครงการ ถ�ายังไม*มีโครงการท่ีเสนอ คือเปNนของสํานักช*าง ตามที่

ได�เสนอมาคือถนนดินซีเมนต)  
ประธานฯ  คงต�องส*งโครงการให�ครบทั้ง ๒ โครงการ ส*วนจะได�รางวัลหรือไม* คงคาดการณ)

ไม*ได�เน่ืองจากจะต�องมีคณะกรรมการมาประเมินในที่น้ีด�วย   
สําหรับวันน้ีขอขอบคุณทุกท*าน ท่ีได�เข�าร*วมพิจารณาเร่ืองต*างๆ ในวันน้ี ซ่ึงได�รับ

ผลสําเร็จหลายๆ เรื่อง ขอขอบคุณท่ีได�สละเวลา ขอปOดการประชุมครับ  
 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบโครงการทั้งสองโครงการสอดคล�องกัน 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

-   
ปAดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



๑๗ 

 

                                                              -ติดราชการ- 
 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน)    จินดาขัด) 
เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน�าฝBายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู�รายงานการประชุม 
 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน)  อินดี) 
                                 หัวหน�าสาํนักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

 
 


